



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำวันที ๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

พลศึกษา มศว รุกงานยกระดับครูสุขศึกษา-พลศึกษา

พลศึกษา มศว รุกงานยกระดับครูสุขศึกษา-พลศึกษา หนุนต้นแบบ 2 จ.ว. สมุทรปราการ และนครนายก หวังอยากเห็นอบจ. – อบต.มีหัวใจหนุนการศึกษาชาติ

รศ.ดร.พันธ์วิโร ขวัญบูรณาจันทร์ คณบดีคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่าการเรียนพลศึกษาแนวเดิมเน้นการสอนโดยยึดทักษะมากเกินไปส่งผลเสียต่อการพัฒนาสติปัญญาของเด็กไทย และยังส่งผลถึงการเจริญเติบโตและสุขภาพของเด็กไทยด้วย จากปัญหาส่วนนี้เองทำให้คณะพลศึกษา มศว มุ่งเน้นการสอนพลศึกษาแนวใหม่ให้กับครูประจำการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาโดยเฉพาะเทคนิคการสอนพลศึกษาแนวใหม่ที่ไม่ได้มุ่งเพียงแค่ทักษะการเล่นกีฬาเพียงอย่างเดียว แต่ยังมุ่งเน้นการพัฒนากิจกรรมทางกายในหลายๆ รูปแบบถ้าเราได้อสอนให้เด็กและเยาวชนไทยได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างถูกต้องซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทางด้านร่างกายซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทางด้านสมองทั้งสองซีกด้วยไม่ว่าจะเป็นสมองซีกซ้ายหรือสมองซีกขวา

“ครูประจำการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาขาดการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องการพัฒนาและฝึกอบรมตัวเองอย่างมาก เราอยากเปลี่ยนครูสุขศึกษาและครูพลศึกษาให้รู้จักคิดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะทางปัญญาและต้องรู้จักคิดกิจกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาให้ได้ ซึ่งแต่ละกิจกรรมนั้นอาจจะออกแบบให้เด็ก ๆ ทำบัตรคำ ทำเอกสารการเรียนการสอนเพื่อให้เด็ก ๆ รู้จักคิดวิเคราะห์ให้เป็น การจัดการเรียนการสอนในลักษณะที่เป็นเกมส์ผ่านบัตรคำและเล่นกันในห้อง เด็กจะสนุกสนานและเป็นการเรียนในลักษณะที่เชื่อมโยงกับรายวิชาอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี จากนั้นสิ่งที่นักเรียนได้ในชั้นเรียนก็นำสู่การเล่นเกมส์ในสนามจริง”

รศ.ดร.พันธ์วิโร กล่าวอีกว่า คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้ร่วมกับพร้อมคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันตนาการแห่งประเทศไทย เสนอโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรด้านพลศึกษา สำหรับครูที่


ไม่มีวุฒิการศึกษาทางพลศึกษา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ใน คณะกรรมการการกีฬา วุฒิสภา ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการที่มี ประโยชน์ต่อการพัฒนาครูผู้สอนพลศึกษาที่ไม่มีวุฒิการศึกษาทางพลศึกษา โดยได้รับการสนับสนุน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งโครงการนี้จะดำเนินการภายในเดือนกรกฎาคม 2553 นี้

นอกจากนี้ยังองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครนายก เห็นความสำคัญของการยกระดับ ครูสุขศึกษาและพลศึกษา จึงได้จัดอบรมและสร้างครูสุขศึกษาและพลศึกษาพันธุ์ใหม่ที่มีองค์ความรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง สามารถสอนวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา นำกิจกรรม ตัดสินกีฬา สอนกีฬา จัดการแข่งขันกีฬา และสร้างโปรแกรมการออกกำลังกายให้แก่ บุคคลในวัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครนายก ยังจะ จัดจัดสรรสนับสนุนงบประมาณทางการศึกษาเพื่อให้เยาวชนในชุมชนตัวเองได้เข้ามาศึกษาในคณะ พลศึกษา และกลับไปใช้ความรู้ด้านสุขศึกษาและพลศึกษาในชุมชนตัวเอง ถือเป็นการสร้างคุณภาพ ชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจให้คนในชุมชนตัวเองเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย รำพึง Rewriter : ชาติชาย รำพึง

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>

 วันที่ข่าว : 04 พฤษภาคม 2553